

NGĂM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM 2024

Chủ Đề: **DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ**

Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Maria Diệu Huyền

Làm dấu ...

Hát kính Chúa Thánh Thần

Kính Đức Mẹ:

Kính ăn năn tội

Lời dẫn:

Đôi Can-vê hát hiu một bóng chiều

Giữa mây trời, Thập Giá đứng cô liêu

Máu hy hiến trào tuôn thấm đất sâu

Mầm TÌNH YÊU đơm bông ơn cứu độ.

Kính thưa Cộng đoàn!

Đêm nay, trong khung cảnh trầm lắng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, ngày cao điểm khắc sâu dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho cả nhân loại/ bằng cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên Thập Giá, cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và đoàn con cái trong Giáo Hội, chúng ta một lần nữa đi lại con đường khổ giá của Chúa Giêsu. Đây cũng là thời điểm mà biết bao người dân vô tội đang phải oằn mình gánh lấy trăm ngàn thập giá từ các cuộc chiến tranh phi nghĩa, những trận động đất kinh hoàng, biết bao căn bệnh quái ác, nhiều tai nạn thương tâm cùng vô số tình cảnh thảm thương khác. Và đâu đây trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó những nỗi muộn phiền giằng xé tâm can, những nỗi đau không ai thấu hiểu, hay là những lắng lo toan tính cho cuộc sống tạm bợ này. Thế nên, hơn bao giờ hết, khi dừng lại ở từng chặng đường tiêu biểu cho cả hành trình Thập Giá với chủ đề **“DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ”**, chúng ta được mời gọi thắp nhập những thập giá đời thường của mình, của tha nhân, của thế giới và của Giáo Hội vào cây Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu. Nhờ đó, chúng ta có thể

được biến đổi trong màu nhiệm tự hủy, nỗ lực củng cố mối dây hiệp hành với nhau, và sống một đời sống mới trong Thần Khí (x.Rm 6,4). Hãy một lần thành tâm tham dự vào những đau khổ của Chúa Giêsu, thật lòng ăn năn đau đớn về tội lỗi của mình, và khám phá lại muôn vàn ơn lành mà ta đã nhận lãnh nhờ quyền năng của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Trong tâm tình đó, cùng với Mẹ Maria, các thánh nam nữ trên trời và triều thần thiên quốc, xin cộng đoàn chúng ta hãy cùng nhau làm sống lại những giây phút cuối cùng của Con Thiên Chúa nơi trần gian. Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những chia trí vương bận, hãy có một ánh nhìn sâu sắc và cùng theo sát dấu chân Chúa Giêsu tiến về Canlvê tử nạn bằng trọn cả trái tim và thể xác. Nay giờ của Người đã đến!

Hát: Con Đường Chúa đi

- *Lạy Mẹ linh hồn con rất khát khao...*
- *Lạy Chúa Kitô chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa*

(Khi tới chặng thứ nhất, đọc và cộng đoàn đứng)

- **Đọc:** (Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà cứu chuộc trần gian)

CHẶNG THỨ NHẤT

CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Cầu cho Giáo Hội và Giáo Phận

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

“Ông Philatô nói với người Do Thái: “Đây là Vua các người”. Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào Thập Giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh Vua các người sao?” Các Thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêza”. Bấy giờ, ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào Thập giá”(Ga 19,14-16)

Suy niệm:

Tiếng la ó dữ dội làm đảo điên cả một quảng trường. Trước phiên tòa, sự công chính của người bị kết án lại tương phản với sự hèn nhát của người xét xử và lòng dạ hiểm ác, tàn độc của đám đông vô lương tâm. Sau một vài nỗ lực bào chữa cho Chúa Giêsu, cuối cùng, vì sức ép của dân chúng, lương tâm của Philatô bị nhấn chìm trong trong vũng bùn nhơ nhớp, ông đã

quyết định thỏa hiệp với dân, trao cho Người một bản án oan khiên, nhục nhã. Trước bản án tử hình man rợ, Chúa Giêsu vẫn một mực im lặng, hiền lành như con chiên câm nín cho người ta đưa đi làm thịt. Và con đường Thập Giá bắt đầu từ đây. Chúa Giêsu đã nói: “Ta không đến để xét xử thế gian nhưng là để cứu thế gian”. Đấng Tạo Hóa yêu thương con người đến mức độ để cho chính thụ tạo của mình lồi đi kết án nhằm cứu độ họ. Ôi, thật trớ trêu cho một tình yêu tự hiến!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hồi tưởng lại phiên tòa xét xử Chúa, ngày nay, thân thể máu nhiệm của Chúa là Giáo Hội cũng luôn bị lên án, chống phá cách ngang trái vì nhiệt tâm bảo vệ sự thật và tình yêu. Có biết bao thế lực gian ác nấp trong bóng tối để trừ dập danh dự của Giáo Hội và chính nhiều người con cái cũng tiếp tay bôi nhọ Mẹ Giáo Hội cách công khai hay âm thầm bằng những hành động vô luân và bao lời lẽ xét đoán cay độc. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các phẩm trật và toàn thể mọi thành phần trong Giáo Hội biết nỗ lực bảo vệ sự vẹn tuyền của kho tàng đức tin, kiến tạo sự hiệp thông trọn vẹn, tích cực tham gia và dấn thân thi hành sứ vụ trong bậc sống của mình nhằm hướng về một Giáo Hội Hiệp Hành trên con đường tiến về trời mới, đất mới. Cách riêng, xin Chúa chúc lành cho Đức Giám Mục Giáo phận và thánh hóa mọi công việc hiện tại cũng như dự phóng tương lai của giáo phận chúng con, để Giáo phận ngày càng thăng tiến về chiều kích siêu nhiên lẫn tự nhiên.

- Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK 1)

CHẶNG THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Cầu cho đời sống Hôn nhân gia đình

Lời Chúa: Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

“Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi, chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến một nơi gọi là cái Sọ, tiếng Híp ri là Gôn-gô-tha.” (Ga 19,16-17)

Suy niệm:

Cây Thập Giá Chúa Giêsu gánh lấy trên vai tích tụ tội lỗi của nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa cho đến ngày chung cục của vũ trụ. Sức nặng ấy thật khủng khiếp! Một cây gỗ giá

nhưng trở nên biểu tượng của những giá trị tương phản không thể thấu hiểu. Đó là biểu tượng sự hy sinh tốt cùng vì yêu thương của Đấng Cứu Chuộc nhưng cũng là sự căm phẫn điên rồ của tội nhân, con đường phục sinh nhưng lại là khổ hình man rợ, lá cờ chiến thắng nhưng lại là cột hành quyết. Việc chấp nhận vác thập giá của Chúa Giêsu là một lựa chọn hoàn toàn tự do của Ngôi vị Thiên Chúa làm người. Chính Ngài đã tiến tới thập giá và khai hoàn bước lên, để qua những nghịch lý của “cây thập giá”, nhân loại đón nhận “cây sự sống” trường sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống gia đình luôn có những thập giá hằng ngày phải vác. Mỗi gia đình, mỗi thành viên đều có thập giá riêng và sức nặng của chúng đang kéo ghì hạnh phúc gia đình xuống bờ vực bất ổn. Tệ hại hơn, biết bao gia đình sa ngã vì tội lỗi, vì sự yếu đuối, bất trung với người bạn đời của mình dẫn đến bạo lực, đổ vỡ và chia ly. Xin Chúa ban cho mỗi người biết chia sẻ, nâng đỡ và gánh vác cho nhau những muộn phiền, để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của người vợ, thập giá của riêng người chồng, thập giá riêng của con cái mà là thập giá chung, mọi người cùng nhau hiệp hành vác đỡ. Ước gì trong gia đình, người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận, và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ, để làm cho gia đình luôn trọn vẹn tình nghĩa và ngập tràn hạnh phúc.

- Lạy Mẹ âu sầu....

CHẶNG THỨ 3

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LÀN THỨ NHẤT

Cầu cho nền hòa bình Thế giới

Lời Chúa: Trích sách Thánh Vịnh

*" Con ra đi như chiều tà bóng ngả
Bị cuốn lôi đi như gió cuốn ào ào
Gối rã rời vì nhìn ăn nhịn uống
Thân xác con gầy còm yếu nhược.
Con bị người đời mắng nhiếc dễ dãi
Trông thấy con là chúng lắc đầu". (Tv109,23-25)*

Suy niệm:

Suốt đêm trường chịu biết bao roi đòn và khổ hình man rợ, Chúa Giêsu đã kiệt sức. Khúc gỗ trên vai Chúa lúc này trở nên nặng nề gấp bội phần. Mỗi bước đi là một sức nặng khủng khiếp nén xuống đôi chân rướm máu, cơn đau dội khắp toàn thân, máu từ các vết thương phun ra vung vãi. Chúa bước đi loạng choạng, rồi Người ngã chúi xuống đất vì không thể gượng nổi. Gương mặt man rợ của những tên lính với trận mưa đòn tiếp tục giáng xuống xối xả. Rồi Chúa đã gượng dậy lê lét bước cho tới cùng con đường Thập giá để vực dậy những ai vấp ngã trên đường đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lòng người thâm độc và đầy những mưu mô toan tính. Vì thế, có biết bao nhà lãnh đạo đã ngã gục trước mãnh lực của quyền bính, tiền tài, danh vọng và lạc thú. Họ đã mưu cầu hạnh phúc cá nhân trên thiện ích chung và mạng sống của những người dân vô tội. Đó đây trên thế giới, hằng ngày vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh phi nghĩa, những chính sách vô nhân đạo, những đường lối cực đoan. Chúng con nài xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền luôn biết lấy lương tâm ngay thẳng làm nguyên lý lãnh đạo, biết dùng quyền bính để phục vụ hạnh phúc của người dân và kiến tạo một thế giới thanh bình, văn minh, hạnh phúc.
Hát: Đường Thập Tự (PK1-MC 258)

- *Xướng: Lạy Chúa Kitô...*

CHẶNG THỨ 4

ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Cầu Cho Các Bà Mẹ Đau Khổ

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

"Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, Mẹ của Hài Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cơ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Như vậy, những ý định từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà". (Lc 2, 34-35)

Suy niệm:

Cuộc đời Chúa Giêsu được phủ bóng bằng tình thương của Mẹ Maria. Hành trình của Chúa trên trần gian đã in sâu những vết chân lặng lẽ của Mẹ. Mẹ đã cảm nhận sâu sắc hơn ai hết niềm vui ngày con chào đời, niềm hạnh phúc dâng tràn khi thấy con từng ngày lớn lên. Thế nhưng, giờ đây, Mẹ quặn đau khi nghe tin Con mình bị nộp vào tay quân dữ và gánh chịu thảm hình thập tự. Tình mẫu tử thúc đẩy Mẹ chen qua đám đông đang la ó dữ tợn, cùng với đám quân lính hung hăng, để được giáp mặt với Con yêu dấu của mình. Giữa tiếng cười nhạo chua chát, tiếng gào thét xỉ vả, hai ánh mắt nhìn nhau trong cái im lặng tê tái, nghẹn ngào tuôn xuôi lệ. Thế rồi, Chúa tiếp tục lê bước và Mẹ cũng âm thầm bước theo Con. Mẹ chia sẻ nỗi đau với Chúa trong tiếng Xin Vâng mầu nhiệm.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria! Người mẹ là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng con. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Vậy mà trong nhiều gia đình hôm nay, còn đó những lưỡi gươm vô hình đang đâm thấu trái tim và tâm hồn của biết bao bà mẹ. Đó là sự bạo hành của người chồng; áp lực vì con cái bất hiếu, hư hỏng; lo lắng, sợ hãi vì bệnh tật hiểm nghèo. Xin Mẹ thấp lên lòng can đảm và sự bền tâm trong tinh thần sống Phúc Âm nơi họ; để giữa những nghịch cảnh và trái khuấy của cuộc sống, họ luôn tìm thấy bình an, cùng nhận ra giá trị cứu độ nơi những hy sinh âm thầm.

- Hát: Chiều Canvê (PK1)
- Xướng: Lạy Chúa Kitô...

CHẶNG THỨ 5

ÔNG SI-MON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU

Cầu Cho Công Cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Máccô

“Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi qua đó, tên là Simon gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alexandê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu”. (Mc 15,21)

Suy niệm:

Đường lên Canvê mỗi lúc một cao, đòi dốc cheo leo, Chúa Giêsu gần như đã kiệt sức. Người cần một bàn tay, một bờ vai lúc này. Trước sự thúc ép dồn dập của lính tráng và trong

tâm thế sợ hãi, Si-mon Ky-rê-nê, một người gốc dân ngoại, đã miễn cưỡng chấp nhận vác đỡ thập giá cho Chúa. Thế nhưng, thật kỳ diệu thay, khi một nửa sức nặng của thập giá được chia sót qua bờ vai, thì con tim ông hoàn toàn được biến đổi, thập giá được vác nhẹ nhàng mà lòng ông không một chút khó chịu, không một lời trách móc. Chính ông đã mang đến cho Chúa Giêsu một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tâm can, bù lại những giây phút đắng cay phũ phàng vì bị phản bội, bị lên án.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Thập Giá tình yêu của Chúa luôn là điểm quy hướng của Giáo Hội. Xin Chúa ban ơn thánh hóa, chúc lành và không ngừng canh tân bộ mặt của Giáo Hội, để khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, Hội Thánh có sức cảm hóa họ bằng chính bản chất thánh thiện vẹn tuyền. Xin cho các nhà truyền giáo luôn biết sẵn sàng ôm lấy những mảnh đời bất hạnh, những tâm hồn nghèo nàn đức tin mà dẫn họ về đoàn tụ với một đoàn chiên duy nhất là Giáo Hội.

- *Hát: Đường Thập Tự (PK1-MC 258)*
- *Xướng: Lạy Chúa Kitô...*

CHẶNG THỨ 6

BÀ VÊRÔNICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊSU LỘT MẶT

Cầu Cho Giáo xứ

Lời Chúa: Trích sách ngôn sứ Isaia

"Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và ném mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng khinh khi không đếm xỉa tới". (Is 53,2-3)

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã hy sinh đến những giọt máu cuối cùng để chuộc lại vẻ đẹp thiêng liêng cho linh hồn chúng ta. Càng lê bước tiến lên Canvê, gương mặt Chúa càng bị biến dạng. Đó là một khuôn mặt tả tơi, rách nát, đầm đìa máu lẫn mồ hôi, bụi đường và những vết khắc nhỏ. Tóc Người bết lại, mắt cuồn thâm mờ hắc, khó trông thấy lối đi. Có một phụ nữ tên là Vêronica

đã táo bạo vượt trên tất cả mọi rào cản để trao khăn cho Chúa lau mặt. Bà mở tấm khăn như mở lòng ra trao cho Người. Chúa Giêsu đã đáp lại nghĩa cử cao đẹp ấy bằng cách in khuôn mặt vào tấm khăn ấy như “chụp lại nguyên vẹn” hình tượng của Người. Chẳng ai cho biết tên của bà, nhưng vì tấm khăn kia mà người đời sau gọi tên bà là Vêrônica, nghĩa là “chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lời sống tục hóa và sức mạnh của đồng tiền đang làm biến dạng khuôn mặt tinh tuyền của các giáo xứ. Đời sống xã hội đã và đang hút hết thời gian, sức lực, căn tính, tình cảm và đời sống đức tin của các tín hữu. Tại nhiều nơi, việc “chuyển trao Đức tin” giữa các thế hệ đã dần mai một và đi đến bế tắc. Giáo xứ của chúng con cũng không phải là ngoại lệ. Xin cho các bậc ông bà, cha mẹ luôn quan tâm đến việc giáo dục Đức tin, tri thức và nhân cách cho người trẻ bằng chứng tá đời sống và kinh nghiệm đức tin sống động của mình. Xin cũng cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng con biết đoàn kết, yêu thương, chân thành cộng tác chặt chẽ với Cha xứ, làm cho giáo xứ trở một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn hăng say loan báo Tin Mừng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và là một cộng đoàn Hiệp hành trên mọi chiều kích.

- *Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK6)*
- *Lạy Chúa Kitô, ...*

CHẶNG THỨ 7

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Cầu cho các bệnh nhân

Lời Chúa: Trích sách ngôn sứ Isaia

Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và ném mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. (Is 53, 3-5).

Suy niệm:

Đường lên Canvê gập gềnh, sỏi đá, nhưng không bằng lòng người chai sạn, dửng dưng, đã làm cho hành trình thương khó của Chúa Giêsu càng chông chát thêm nhiều nỗi khốn cùng. Bọn lính lại còn không ngớt lời chửi rủa, thúc giục, đánh đập vì chúng chỉ muốn sớm kết thúc cuộc hành trình. Tất cả đã làm cho Chúa kiệt sức, đôi chân Người không đi được nữa, Người đã ngã quỵ xuống đất lần thứ hai. Tay ghì thập giá, tay chống lên đất, Đức Giêsu gượng dậy để đi tiếp. Người không bỏ cuộc, không thoái lui giữa đường. Ngược lại, ơn cứu độ Người đang gắng sức đem cho cả nhân loại nơi đỉnh đồi Canvê, cho Người sức mạnh để đương đầu với thực tại đáng lòng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bệnh tật là một thực tại đeo đẳng lấy phận người. Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau yếu, già nua, tàn phế... Bệnh tật làm biết bao người ngã quỵ trong đau đớn, chơi vơi, muộn phiền phủ vấy, suy kiệt trong thể xác lẫn tinh thần. Chúng con xin dâng lên Chúa những ai đang gánh chịu nỗi đau đớn bệnh tật, xin Chúa ban cho họ sức mạnh và sự tin tưởng vào Chúa, để họ có thể chịu đựng những đau đớn thể xác, sống trong tinh thần lạc quan và tràn trề niềm hy vọng. Xin cho họ nhận ra rằng Chúa lê bước vác thập giá không chỉ để cứu rỗi linh hồn mà còn là thể xác nữa và sự tin thác chính là phương dược kỳ diệu nhất để chữa lành mọi loại bệnh tật của con người.

- Hát: Tình Yêu Thánh Giá (PK2)
- Lạy Chúa Giêsu,...

CHẶNG THỨ 8

CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Cầu cho môi trường trái đất

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

"Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều người phụ nữ vừa đầm ngực vừa khóc than Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu". (Lc 23,27-28)

Suy niệm:

Các phụ nữ thành Giêrusalem - những người đã từng đi luôn đồng hành, giúp đỡ Đức Giêsu trên hành trình loan báo Tin Mừng. Giờ đây, họ đang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Vị Thầy Chí Thánh hôm qua uy thế trong lời nói và việc làm, hôm nay đây, hằn trên khuôn mặt là những vết thương đẫm máu, hình hài nát tan, thân thể xiêu vẹo, không còn sức lực. Sự thâm cảm của Chúa Giêsu lúc này đang thách thức niềm tin của họ, nhưng sức mạnh của tình yêu đã thúc dục họ theo sát Chúa đến cùng. Phần Chúa Giêsu, người lại như quên nỗi đau của mình mà xót xa cho số phận những phụ nữ tốt bụng này, vì chính họ là những bà mẹ sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp hơn nhiều khi tai họa sẽ ập đến trên toàn thành Giêrusalem, trên gia đình, con cháu của các bà.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vì thiếu ý thức bảo vệ môi trường trái đất là kỳ công tay Chúa tác tạo mà chính chúng con phải nhận lấy bao hậu quả tai ác từ hiện tượng ô nhiễm không khí trầm trọng, các dịch bệnh kỳ quái, các trận lũ kinh hoàng cuốn trôi hết mọi thứ, sóng thần, động đất hủy diệt và còn biết bao hệ lụy khác vẫn diễn ra hằng ngày trên thế giới. Xin Chúa tác động vào trí lòng mỗi người để chúng con biết ý thức bảo vệ và chăm sóc môi trường trái đất. Xin cho chúng con hiểu rằng Hiệp Hành không chỉ là con người cùng đi với nhau mà thôi, nhưng là cùng bước đi trong quỹ đạo trái đất và với các tạo vật khác bởi chính Chúa sẽ thấu hỏi vạn vật trong sự sống mới mà Chúa đã đổ máu cứu chuộc.

- *Hát: Dân ta ơi (ĐK)*
- *Lạy Chúa Giêsu,...*

CHẶNG THỨ 9

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ 3

Cầu cho người tội lỗi

Lời Chúa: Trích sách Thánh vịnh

Tám thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lẻ đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sâu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (*Thánh vịnh 119,25-28*).

Suy niệm:

Đòi Canvê ngọn đòi hiến tế, giờ đây không còn xa nữa. Giờ phút cứu độ gần kề, Giao Ước tình yêu sắp trọn vẹn. Tuy vậy, trời mỗi lúc một đứng bóng, Chúa Giêsu, sức đã cùng, lực đã kiệt. Cảnh tượng đối kháng trên con đường khổ nhục làm se thắt tâm can. Chung quanh một đám đông găm thét vang dậy đất trời, thì bóng dáng Chúa lẻ loi trong âm thầm bên cây thập tự. Người gượng rán mình lên, thoi thóp trong từng hơi thở, tay chân run bắn và con tim nhói đau. Thêm một lần nữa, Chúa Giêsu lại té nhào xuống đất. Thân hình của Con Thiên Chúa cao sang chạm xuống tận bùn đen. Trên con đường thương khó với lần té ngã này, Chúa bước cách vững hơn vào trong lịch sử nhân loại, để vực dậy và đồng hành trong mọi lúc với những ai ngã sa trên đường đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi của loài người, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây Thập Giá, để nhờ vinh quang của Thập Giá, Chúa tháo cởi xiềng xích cho hết những kẻ bị giam cầm dưới ách tội lỗi. Vậy thì còn cảnh tượng nào cảm động hơn cảnh tượng những người tội lỗi tuôn đến nép dưới bóng Thánh giá Chúa! Xin Chúa nâng dậy những ai đã ngã sa bao phen trước cạm bẫy của quỷ ma, cho họ ơn cam đảm để khóc than cho tội lỗi của mình, dám rũ bùn đứng dậy làm lại cuộc đời, đừng để họ phải tuyệt vọng và từ bỏ ước mơ được cứu độ. Xin Chúa cũng thứ tha cho chúng con là những tội nhân và giúp mỗi người biết sám hối quay trở về với Chúa là lẽ sống và cùng đích của cuộc đời.

CHẶNG THỨ 10

QUÂN DŨ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

Cầu cho giới trẻ

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. (Ga 19,24)

Suy niệm:

Ngay lúc Mẹ đáp lời “Xin Vâng” cũng chính là lúc Người Con yêu của Mẹ cởi bỏ chiếc áo của vị Thiên Chúa và khoác vào mình chiếc áo phàm nhân. Cho đến lúc này, chính tội lỗi đã phân mảnh và tước đoạt manh áo cuối cùng của Con Thiên Chúa làm người, ngang qua hành

động lột áo của đám quân dữ. Thế là chút danh phẩm còn sót lại bị tước bỏ, Chúa đau đớn vô cùng! Lúc cây thập giá được dựng lên chơi voi giữa trời và đất, cũng là lúc Thân Thể Chúa bị phơi trần truồng dưới nắng ban trưa để phơi bày sự hủy diệt ghê rợn của tội lỗi và phục hồi phẩm giá cho con người. Đó chính là cái giá đắt đỏ của ơn cứu độ!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Người trẻ ngày nay đang đứng trước con khủng hoảng về các giá trị luân lý, đạo đức, và con khủng hoảng kinh khủng nhất là khủng hoảng Đức tin. Họ đắm mình vào cuộc sống thực dụng, phù phiếm, đua đòi, sống buông thả, sống dửng dưng vô cảm, thiếu nhân bản, thiếu đức hạnh và thiếu cả trách nhiệm. Biết bao bạn trẻ đã không ngần ngại “cởi bỏ” đi “chiếc áo tự do của người con” để choàng lên mình “manh áo của nô lệ tội lỗi”. Xin Chúa cho các bạn trẻ tìm thấy nơi gia đình, giáo xứ, môi trường học tập, môi trường làm việc sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ; để họ biết phát huy tiềm năng trong khối óc và con tim, lớn lên trong sự thánh thiện, dần thân phục vụ Giáo Hội và xã hội. Xin Chúa cũng khơi lên trong các bạn khát vọng sống đời tận hiến, để cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt cho mùa vụ bội thu.

- *Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK 10)*
- *Lạy Chúa Kitô, ...*

CHẶNG THỨ 11

ĐÓNG ĐÌNH CHÚA GIÊSU VÀO THẬP GIÁ

Cầu cho những người sống đời thánh hiến

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Philatô cho viết một tấm bảng với tên gọi: “Giêsu Nadarét, vua dân Do Thái”. (Ga 19,17-19)

Suy niệm:

Sau khi bị lột trần, bọn lý hình xô Chúa nằm ngửa trên thập giá và đóng đinh Người. Một Thiên Chúa toàn năng khiếm ma quỷ phải khuất phục, sóng gió phải lặng yên, người chết được sống lại, người què đi được, kẻ câm nói được, người mù được thấy, người bệnh được khỏi, giờ đây, lại trở nên như bất lực trước sự tàn ác của con người. Giữa đất trời lờng lộng, tiếng búa chát chúa vang lên từ phương trời này đến phương trời kia, dòng máu đỏ thắm từ các mũi đinh thấm sâu xuống các tầng đất, làm nên sức sống cho cây Thập giá trở sinh quả phúc. Tiếng búa ấy vẫn đang vang lên và dòng máu cứu độ ấy vẫn tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta ngay bây giờ và lúc này.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Trong vòng xoáy hưởng thụ của thế giới, thật quý giá khi vẫn còn đó bao tấm lòng quảng đại lợi ngược dòng đời, bước theo sát dấu chân Chúa trên đường khổ giá qua hy tế toàn thiêu là từ bỏ mọi thứ để phục vụ Nước Trời và phần rỗi các linh hồn. Nguyện xin tình yêu Thánh Giá Chúa đồng hành và ban ơn cần thiết cho hết thảy những ai sống đời thánh hiến; để ai nấy sống xứng bậc mình, biết hy sinh từ bỏ những gì làm cản trở bước tiến trên con đường trọn lành; ngõ hầu trở nên chứng tá sống động đánh thức thế giới và là cầu nối đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa. Xin Chúa cũng đánh thức những ai đang được diễm phúc sống đời tận hiến mà chưa sống đúng căn tính của mình, để họ được ơn biến đổi và trở nên chứng tá hùng hồn cho những giá trị cao quý của Nước Trời.

- Hát: Ngắm Đàng Thánh Giá
- Lạy Chúa Kitô,.....

CHẶNG THỨ 12

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Cầu cho lương dân và dự tòng

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

“Bấy giờ đã gần đến giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng :“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói xong Người tắt thở”(Lc23,44-46)

Suy niệm:

Chén đắng nay đã uống cạn, Chúa Giêsu đang cố vét chút sức tàn để thốt lên: “Lạy Cha, Con phó linh hồn con trong tay Cha”. Tiếng ấy kêu lên là toàn thể trời đất chấn động, run rẩy, mặt trời như kính hãi và lịm tắt ánh sáng, sự thâm lặng của vực thẳm mênh mông vô tận đang dần chế ngự thế gian, bởi Con Thiên Chúa đã trút Thần Khí và đi vào cõi chết. Chúa Giêsu đã hy sinh hạnh phúc, danh dự, máu huyết và chính sự sống của Người vì những thụ tạo vô ơn; và Người đã chết trong biển cả mênh mông giá lạnh của đờn đau cùng với những sự xúc phạm, để đền trả tội lỗi nhân loại! Chúa Giêsu đã trao lại linh hồn và toàn bộ công trình cứu độ mà chính Cha đã giao để nhận lại con cái loài người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đã hơn 2000 năm trôi qua, vậy mà vẫn còn đó biết bao người chưa đón nhận đức tin, chưa một lần được nghe danh thánh Giêsu và chưa được hưởng nguồn sự sống cứu độ của Chúa nhờ cây Thập giá. Xin Chúa ban cho nhiều người có tâm hồn rộng mở trước chân lý và niềm đức tin, để họ cũng được diễm phúc làm con cái Chúa trong gia đình Giáo hội. Xin Chúa cũng gia tăng ơn thánh cho những anh chị em dưng nay đã tìm thấy Chúa và đang hân hoan chuẩn bị đón nhận đời sống mới qua phép Rửa tội, để họ can đảm sống những giá trị của Tin Mừng và trở nên những người Kitô hữu chính danh giữa lòng xã hội nhiều nhương này.

- Hát: Giờ tử nạn (PK 4)
- Lạy Chúa Kitô,...

CHẶNG THỨ 13

THÁO XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU

Cầu cho những người đau khổ và tị nạn

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Sau đó, ông Giôxếp người Arimathê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống. (Ga 19, 38)

Suy niệm:

Còn nổi xót xa nào hơn cảnh tượng của người Mẹ chúng kiến Con mình chết tức tưởi trên Thánh Giá. Và làm sao người Mẹ ấy vẫn vững vàng dang rộng đôi tay yếu mềm của người phụ nữ để đón nhận tâm thân tả tơi, đẫm máu, cứng đờ, bất động và lạnh ngắt của Con mình khi được hạ xuống từ cây thập giá? Đây thực sự là giây phút mà lưỡi đồng oan nghiệt đã đâm thủng và xoáy sâu liên hồi trong trái tim Mẹ. Mẹ đã sát tế đời mình và lãnh nhận ngành là tử đạo dưới chân Thập tự bằng hai tiếng “Xin vâng” nhiệm mầu để chu toàn ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha. Trong cảnh tượng thê lương ấy, có một sự chuyển động âm thầm xảy ra, tình yêu và sự trao hiến đang bùng nóng lên nơi Trái tim bị đâm thấu của Chúa Giêsu. Người hóa nên như “hạt lúa mì mục nát” mà Thiên Chúa đã vùi vào lòng người, để nảy lên mầm sống mới bất tử.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Thế giới còn biết bao nhiêu người bị bỏ rơi, bị lãng quên. Họ không có tiếng nói, không được bảo vệ nhưng bơ vơ nơi gầm cầu góc chợ, ở các khu ổ chuột, trong các trại tập trung mà không mấy ai quan tâm. Xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo trên thế giới có những chính sách nhân đạo phù hợp, cho mọi người biết rộng tay chia sẻ, để vực dậy và thay đổi cuộc đời của những phận người đáng thương này. Chúng con cũng xin Chúa ban cho những ai đang phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần cũng như thể lý, biết can đảm đón nhận và vượt qua tất cả với trọn niềm tin yêu phó thác.

- Hát: Chiều Canvê (PK 3)
- Lạy Chúa Kitô, ...

CHẶNG THỨ 14

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Lời chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, mà đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp của mộ, rồi ra về. (Mt 27. 59 - 60)

Suy niệm:

Mọi sự đã hoàn tất, Vua sự sống dường như đã tử trận và bị chôn vùi trong bóng tối âm phủ tưởng chừng như mất hút trong thời gian biệt. Một tảng đá vô định khổng lồ che lấp cửa mộ, là dấu chỉ vương quốc tử thần, là nơi đăng quang của sự dữ. Nhưng Chúa Giêsu đã đánh bại xiềng xích thần chết, khai hoàn bước ra khỏi nấm mộ. Ánh quang phục sinh đã khơi lên cho nhân loại niềm hy vọng về bình minh ló rạng sau đêm đen, về một niềm vui sau những khổ đau và thất vọng. Mỗi chúng ta cũng sẽ được đón nhận ánh sáng của sự Phục sinh, khi chúng ta biết chôn đi những thói hư tật xấu, những đam mê thấp hèn đang phủ lấp cuộc đời, để tình yêu Chúa Phục sinh sẽ cứu chữa chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất để ban nguồn sống Phục Sinh cho nhân loại. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con đã từ giã cõi đời này để về cùng Chúa. Xin thương đến những ai ra đi trong sự căm thù, tức giận, những người về với thế giới bên kia mà còn mang theo vết thương chưa được chữa lành, những người ra đi cách vội vàng chưa kịp ăn năn thống hối. Xin cũng thương đến những người đã đi trọn hành trình đức tin nhưng còn vướng mắc một vài lầm lỗi. Chúng con cậy vì hy lễ cứu chuộc của Chúa trên cây Thánh Giá và lễ vật hy sinh của mỗi người chúng con, mà thanh tẩy những vết nhơ tội lỗi để họ được sớm được thông phần vào sự sống Phục Sinh vĩnh cửu trên Thiên Quốc.

- Hát: Niềm vinh dự của ta (ĐK)

LỜI KẾT

Lời nguyện kết thúc (Cộng đoàn quỳ):

Lạy Chúa Giêsu chịu đau khổ và vinh thắng, Chúa đã chọn con đường Thập Giá để biểu lộ tình yêu cứu độ cho chúng con. Chúa đã dẫn chúng con dọc theo con đường “tự hủy” của Hạt Lúa Cứu Độ, từng chặng đường phải nát thêm mình ra, để sinh sôi cho đến vô cùng vô tận. Nay đây, trên khắp thế giới, con cái Chúa vừa cùng nhau hiệp hành trở về khung cảnh năm xưa tại đồi Canvê và đang dừng chân nép mình dưới bóng Thập Tự để kín mức nguồn sức mạnh thiêng liêng mà tiếp tục cất bước dâng trình về phía trước. Kết thúc giờ này, chúng con sẽ lại trở về cuộc sống thường nhật, tiếp tục bước “những chặng đường thánh giá” trong chính cuộc đời và trong gia đình chúng con. Xin in vào trái tim chúng con các tâm tình khổ đau vì tội lỗi và lòng hoán cải chân thành. Xin đừng để những dấu ấn thiêng liêng và những quyết tâm đổi mới trong giờ này tan biến trong hư không và sự vô ơn bạc nghĩa. Xin Chúa khắc ghi con đường Thập giá của Chúa trong suy nghĩ, trong tâm hồn và trong con tim của chúng con, để chúng con đón lấy Thập giá đời mình trong tinh thần tự nguyện và tin yêu. Ngõ hầu con đường chúng con đi không còn phải là đường Thập giá gồ ghề sỏi đá nhưng là con đường Thánh giá phủ đầy những dấu chân của tình yêu, dẫn chúng con về hưởng vinh quang với Chúa muôn đời trong vương quốc tình yêu. Dù chúng con yếu đuối tội lỗi, chưa đi trọn vẹn con đường thập giá của cuộc đời mình, nhưng xin giúp chúng con biết hiệp hành với nhau, làm vui đi thập giá của người thân, của tha nhân, và hân hoan trở nên những tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa, đánh thức đức tin đang lụi tàn dần trong thế giới này. Amen.

Đọc: 1 Kinh lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

Đọc kinh: “Tôi lạy Thánh giá”

- Phép lành (Nếu có Linh mục)